

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh vào chiều ngày 24/9/2021.**

Chiều ngày 24/9/2021, đồng chí Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (*sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy tỉnh*) và các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy 11 huyện, thị xã, thành phố (*sau đây gọi chung là cấp huyện*), 159 xã, phường, thị trấn (*sau đây gọi chung là cấp xã*). Tham dự tại đầu cầu cấp tỉnh, cấp huyện là các đồng chí lãnh đạo, thành viên Trung tâm chỉ huy và một số cơ quan, đơn vị liên quan; tại đầu cầu cấp xã là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã và một số đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, thành viên Trung tâm Chỉ huy tỉnh, lãnh đạo một số địa phương cấp huyện; Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

Sau gần 03 tháng tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; số ca F0 trong cộng đồng có xu hướng giảm. Việc cách ly, phong tỏa chỉ còn ở một số thôn, xóm, khu phố với tinh thần chung là “*sống chung với COVID-19*”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục các tồn tại, hạn chế, tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả hơn, linh hoạt hơn. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn có tồn tại nhất định, cụ thể: công tác quản lý các đối tượng nguy cơ cao (lái xe đường dài, người đến/về từ vùng dịch...) chưa sát sao, chặt chẽ; việc tổ chức chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chính sách của Trung ương, của tỉnh có lúc, có nơi còn chậm, chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; việc nhập dữ liệu thông tin tiêm chủng COVID-19, tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho người dân có lúc có nơi còn chậm; việc ban hành hoặc tham mưu ban hành chính sách duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa chưa đảm bảo, chưa theo kịp yêu cầu thực tế cuộc sống; việc tổ chức xét nghiệm, tầm soát diện rộng có lúc có nơi chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian đến, đưa tỉnh ta trở về trạng thái "bình thường mới", bên cạnh việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Quán triệt nguyên tắc “*sống chung với COVID-19*”, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn phải xây dựng ngay kế hoạch cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới, với phương châm “04 tại chỗ”, lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục diễn ra tại cấp cơ sở (cấp xã). Cấp tỉnh, cấp huyện sẽ chỉ hỗ trợ trong những tình huống cấp thiết, vượt quá khả năng của cấp xã.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định về cơ chế hỗ trợ ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 10 Thông báo số 200/TB-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh.

3. Tiếp tục tăng cường quản lý các đối tượng nguy cơ cao, nhất là người đến/về từ vùng dịch, lái xe đường dài, trên tinh thần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý theo phương châm “*Tầm soát rộng, phong tỏa hẹp*” để vừa quản lý chặt địa bàn nhưng ít ảnh hưởng nhất, không gây xáo trộn đến đời sống của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. UBND cấp xã đánh giá mức độ nguy cơ, lập danh sách các đối tượng nguy cơ cao/rất cao, địa bàn nguy cơ cao/rất cao, gửi cho lực lượng chức năng liên quan (y tế, công an, biên phòng) và các Tổ COVID cộng đồng để thực hiện kiểm tra, giám sát.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng Trung ương hướng dẫn, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho các phương tiện vận tải theo “luồng xanh” quốc gia và của tỉnh để đảm bảo lưu thông hàng hóa qua địa bàn tỉnh, ổn định cuộc sống của Nhân dân.

Các huyện, thị xã, thành phố liên quan chỉ đạo đảm bảo **đến ngày 30/9/2021** trên địa bàn tỉnh chỉ còn 06 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19: Quy Nhơn 02 chốt tại Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1D; Hoài Nhơn 02 chốt tại Quốc lộ 1A; Vân Canh 01 chốt tại Quốc lộ 19C; Tây Sơn 01 chốt tại Quốc lộ 19. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện

đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực... cho các chốt thuộc quyền quản lý để đảm bảo hoạt động trong thời gian dài, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

5. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Thông báo, hướng dẫn các yêu cầu, điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch để hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết, tự giác tổ chức thực hiện.

6. Các địa phương chủ trì tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo đúng đối tượng quy định và chỉ đạo của Sở Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, đảm bảo việc tiêm chủng “*nhANH NHẤT, HIỆU QUẢ NHẤT và AN TOÀN NHẤT*”.

Giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh/Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy tỉnh theo lĩnh vực được phân công quản lý, thực hiện chỉ đạo, giám sát việc tổ chức tiêm vắc xin của các địa phương.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc tổ chức tiêm vắc xin của các địa phương, kịp thời hướng dẫn việc tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Giao các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Du lịch, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với Sở Y tế nắm chắc số lượng đối tượng tiêm chủng thuộc phạm vi quản lý, tỷ lệ tiêm vắc xin cho từng đối tượng; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Y tế).

7. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý chỉ tổ chức dạy và học khi đảm bảo được an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên; không tổ chức học trực tiếp khi chưa đảm bảo an toàn.

8. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tiếp tục tăng cường rà soát, đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, các đối tượng là lao động tự do, hộ kinh doanh đủ điều kiện theo quy định phải được hưởng chế độ hỗ trợ trước ngày 30/9/2021.

9. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu đề xuất phương án chuẩn bị trở lại trạng thái “bình thường mới” với lộ trình, giải pháp theo từng bước cụ thể như: cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách trong điều kiện “bình thường mới”, phục vụ

nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; xây dựng bộ tiêu chí đảm bảo hoạt động trong “bình thường mới” trong các lĩnh vực.

10. Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đưa địa phương sang trạng thái “bình thường mới” nhưng tuyệt đối tránh tư tưởng “*lo là, mất cảnh giác*” và tránh khuynh hướng “*nóng vội trong việc nói lỏng các yêu cầu giãn cách khi chưa thật sự kiểm soát được dịch bệnh và chưa đạt độ bao phủ vắc xin cần thiết*”.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo VP + CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K15.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Võ Gia Nghĩa**